

# ด่วนที่สุด



ที่ นร (ก.น.จ.) ๑๒๐๓/ ว ๕

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน  
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
สำนักงาน ก.พ.ร.  
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๑ เมษายน ๒๕๕๔

เรื่อง การกำหนดหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

เรียน (กระทรวง กรม จังหวัดและกลุ่มจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด  
ที่ นร (ก.น.จ.) ๑๒๐๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ได้มีมติเห็นชอบในการจัดตั้งกลุ่มจังหวัด จำนวน ๑๘ กลุ่มจังหวัด และกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ตามที่ ก.น.จ. เสนอ รวมทั้งแจ้งเรื่องการกำหนดให้ผู้อำนวยการศูนย์อำนาจการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รองปลัดกระทรวงมหาดไทย) ทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจากพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๐ ก วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ และกำหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายความว่า จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ซึ่งสอดคล้องกับการกำหนดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนตามประกาศ ก.น.จ. และกำหนดให้มีศูนย์อำนาจการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มีฐานะเป็นนิติบุคคล และอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี โดยมีเลขาธิการศูนย์อำนาจการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวง รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของ ศอ.บต. ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเป็นไปด้วยความเหมาะสม ก.น.จ. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เลขาธิการศูนย์อำนาจการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยมีเหตุผลว่า เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเป็นเอกภาพ และสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง ศอ.บต. กับกลุ่มจังหวัด/จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กระทรวง กรม จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่าง ๆ  
ได้ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กรรมการและเลขานุการ ก.น.จ.

ฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ.

สำนักพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคฯ

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๙๔๓, ๙๙๒๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๑๒๑